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๑. ช่ือโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีที่ดําเนินการ  วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๓. สถานที่   ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตําบลอ่างหิน  
    อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หน่วยงานภาครัฐ       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธ์ิเช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะทําให้ได้ข้อมูล ปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องดําเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง   

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอํานาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
กําหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งกําหนดว่าภายใต้บังคับ
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทําแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ
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ปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกําหนดให้เร่ิมดําเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 
๖. ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม 
"โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย" เม่ือวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๕ และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้
ประดับตราสัญลักษณ์ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ที่ซุ้มประตู
โรงเรียนและใช้เป็นตราประจําโรงเรียน (พระราชทานนามโรงเรียน ที่ รส๐๐๐๔/๗๔๓๖)  

 
ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เดิมชื่อ "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี " 
กระทรวงศึกษาธิการประกาศ จัดตั้งเม่ือวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๓๕ ในสมัยที่ พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ เป็นอธิบดีกรมสามัญศึกษา ซึ่งเป็น
โรงเรียนสหศึกษา แบบประจํารับนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน 
มีเนื้อที่ ๗๕ ไร่ ๑ งาน ๗๒ ตารางวา ได้รับบริจาคจากนายวัลลภ เจียรวนนท์ และนายเชิดชัย เจียรวนนท์ 
ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท มัลติอโกร ราชบุรี จํากัด โดยประสงค์จะมอบให้กรมสามัญศึกษาสร้างโรงเรียนเพื่อ
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เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วาระที่มี
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา กรมสามัญศึกษาจึงจัดให้เป็นสาขาของ "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา" และให้
ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขณะนั้น คือ คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต เป็นผู้บริหารโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ราชบุรี อีกตําแหน่งหนึ่ง 

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๕ โรงเรียนได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ว่า "โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย และมีพระบรมราชานุญาตให้ประดับ
ตราสัญลักษณ์ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซุ้มประตูโรงเรียน และ
ใช้เป็นตราประจําโรงเรียน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้รับบริจาคที่ดิน จํานวน ๗๕ ไร่ ๒ งาน 
๖๖ ตารางวา จากนายวัลลภ เจียรวนนท์ และนายเชิดชัย เจียรวนนท์ นําเข้าโครงการจัดตั้งโรงเรียน
มัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม 
ราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 

พ.ศ. ๒๕๓๖ โรงเรียนเปิดรับนักเรียนครั้งแรก จํานวน ๓ ห้องเรียน รับนักเรียน ๑๒๐ คน แยกเป็น 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จํานวน ๒ ห้องเรียน ๘๐ คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ ๔๐ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท มัลติอโกร ราชบุรี จํากัด ให้ใช้สถานที่ของสนาม
กอฟล์ดรากอนฮิลล์เป็นอาคารเรียนชั่วคราวและอาคารหอพักนักเรียน 

พ.ศ. ๒๕๓๗ โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบัน และรับนักเรียนเพิ่มขึ้น เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จํานวน ๖ ห้องเรียน จํานวนนักเรียน ๒๔๐ คน ขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๓ ห้องเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ ห้องเรียน และแผนการเรียนศิลป์คํานวณ 
จํานวน ๑ ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ ห้องเรียน รวมจํานวน
นักเรียนทั้งหมด ๓๔๑ คน 

พ.ศ. ๒๕๔๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จ 
พระราชดําเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมของโรงเรียน ในคร้ังนี้ 
นางอมรา เจียรวนนท์ และนางปิติพร พิชัยวัฒนพงษ์ พร้อมด้วยครอบครัว ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ที่ดิน
เพิ่มเติม จํานวน ๔๐ ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๑๑๕ ไร่ ๒ งาน ๖๖ ตารางวา 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ในปีการศึกษา ๑/๒๕๕๖ ทางโรงเรียนได้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็น
โครงการในความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อเป็นการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริม 
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จํานวน ๑ ห้องเรียน ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

อัตลักษณ์  
นิมิตต์ สาธุ รูปาน กตญญู กตเวทิตา (ความกตัญญูกตเวที เป็นเคร่ืองหมายของคนดี) 
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วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจําที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตาม

มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง 
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

 ๔. ส่งเสริมครอบครัว ชุมชน องค์กร และสถาบันสังคม ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนา
ผู้เรียน 

๗. วิธีการดําเนินการ  
             จัดประชุมสัมมนา       จัดเวทีเสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ    

คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็นต่าง ๆ กับคณะอาจารย์
และนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ในประเด็นด้านการศึกษา การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมแสดงความห่วงใยเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในจังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดและสาระสําคัญ 
ดังนี้ 
 เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ผู้ดําเนินรายการแนะนําสมาชิกวุฒิสภาที่เดินทางลงพื้นที่ ในคร้ังนี้ ประกอบด้วย  
 ๑.นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
     ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง  
 ๒. นายเฉลา  พวงมาลัย  กรรมการ 
 ๓. นายไพโรจน์  พ่วงทอง  กรรมการ 
 ๔. พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์  กรรมการ 
 โอกาสน้ี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวต้อนรับคณะสมาชิก
วุฒิสภา โดยกล่าวว่า ทางจังหวัดราชบุรีมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงที่คณะสมาชิกวุฒิสภาได้มามอบเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย ในคร้ังนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่มีข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ 
ที่เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศเมียนมา บริเวณชายแดนอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
เข้ามายังพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งผลตรวจยืนยันว่ามีการติดเชื้อจริง ทางจังหวัดราชบุรีโดยคณะกรรมการ



๖ 
 
โรคติดต่อของจังหวัดราชบุรีได้ประชุมเพื่อหามาตรการในการป้องกันและสกัดก้ันการแพร่ระบาดดังกล่าว
แล้ว ทั้งนี้ ยังได้เฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนของจังหวัดราชบุรีที่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมา ทั้งในพื้นที่อําเภอ
สวนผึ้งและอําเภอบ้านคา เพื่อไม่ให้มีการลักลอบข้ามชายแดนมายังประเทศไทย  

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงที่ได้มา
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเป็นโรงเรียนที่มีเกียรติประวัติว่า
เป็นโรงเรียนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมนี้  
ได้กล่าวถึงอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา และกล่าวถึงโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนว่ามีวัตถุประสงค์
เพื่อลงมาพบปะกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่
จริง ทั้งนี้ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางลงพื้นที่จังหวัด
ราชบุรีมาแล้ว จํานวน ๒ คร้ัง และคร้ังนี้เป็นคร้ังที่ ๓ เพื่อมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬาให้แก่
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดโครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากงบบริจาคสําหรับให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ของสมาชิกวุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา จึงได้สนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท สําหรับการจัดซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้ใช้เพื่อการศึกษาเรียนรู้ต่อไป  

ทั้งนี้ เห็นว่า โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนต้นแบบทางการศึกษา โดยเฉพาะ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพราะฉะนั้น ขอให้นักเรียนภูมิใจในศักยภาพของตนเอง และขอให้ยึดม่ัน
ในสิ่งที่เป็นหลักของประเทศชาติ นั่นคือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของประเทศชาติ 
ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และเคารพ
กฎหมายของบ้านเมือง อีกทั้งโรงเรียนแห่งนี้มีอัตลักษณ์ที่สําคัญ คือ ความกตัญญูกตเวที ดังนั้น ต้องมีความ
กตัญญูต่อพ่อแม่ เป็นเด็กดีของครอบครัว เร่ืองระเบียบวินัย ก็เป็นเร่ืองสําคัญที่จะทําให้นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจและมีความสง่างามในตัวเอง จึงขอฝากให้อาจารย์ช่วยกันส่งเสริมในเร่ืองนี้ รวมทั้งประเทศไทยมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามมาอย่างยาวนาน ทั้งการเคารพต่อพ่อแม่ ผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ
ทั้งหลาย ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้เช่นกัน นอกจากนี้ หน้าที่ของนักเรียน คือ การเรียน
การศึกษา ซึ่งเป็นเร่ืองที่สําคัญมาก ช่วงวัยเรียนต้องตักตวงวิชาความรู้ให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นเคร่ืองมือที่มี
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป และประการสุดท้าย เร่ืองของโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเร่ืองโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อมากกว่า ๖๐ ล้านคน ขอให้ทุก
คนไม่ประมาท ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองให้ดีที่สุด เช่น ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย และรักษา
ระยะห่างจากบุคคลอื่น ๆ และสุดท้ายนี้ ขอฝากว่า เยาวชนที่ดีจะเป็นรากฐานที่สําคัญของประเทศชาติ 
เปรียบเสมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศชาติ จึงขอให้นักเรียนโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัยช่วยกันผดุงรักษาประเทศชาติให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป 



๗ 
 

นายเฉลา พวงมาลัย กรรมการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้กับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยว่า วุฒิสภาเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาและมีความเป็น
ห่วงในเรื่องการเรียนการสอนจึงได้มอบเงินของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน 
และในฐานะอดีตผู้อํานวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยแห่งนี้ ยังมีความห่วงใยโรงเรียนและ
นักเรียนทุกคน จึงขอฝากให้คณะผู้บริหารและคณะครูได้ช่วยกันผลักดันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
เช่นเดียวกับโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย อีกทั้งการเรียนการสอนต้องมีความหลากหลายเพื่อให้เด็กสนใจ 
และสุดท้าย ขอฝากกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ที่ให้กําเนิดโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยแห่งนี้ 

นางสาวกุลสิริณัฐ์ วงศ์สุขจิตร ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ในฐานะ
ผู้แทนของผู้อํานวยการโรงเรียน ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดภาคกลางที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของโรงเรียนแห่งนี้ และมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
กีฬาให้แก่นักเรียน เพื่อที่เด็กนกัเรียนสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาต่อไป 

นางสาวชลันดา ศรวัฒนา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ ๖ ในฐานะผู้แทนนักเรียนโรงเรียน 
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้เดินทางมามอบ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
และมีอุปกรณ์กีฬาสําหรับเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาร่างกายให้กับนักเรียน และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงที่วันนี้ได้มี
โอกาสพบปะพูดคุยกับสมาชิกวุฒิสภาทุกท่าน สุดท้ายนี้ ขอเชิญท่านสมาชิกวุฒิสภากลับมาเย่ียมนักเรียน
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยอีก 

๘. ผลการดําเนินงาน 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
 - จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๕๐ คน 
 - จํานวนผู้เข้าร่วม ๒๐๐ คน  
 - แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทั่วไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน  

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 ๘.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า คณะครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
และได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา 
พร้อมทั้งได้รับมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬา 
 



๘ 
 
 ๘.๓ เชิงเวลา 
                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม                  

                     อื่น ๆ .................................... 

  ๘.๔ งบประมาณดําเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
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ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
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ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
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